

SALEE - บางคน สะดวกแบบนี้

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

อย่าว่าแต่บางคนเลย แม้แต่คอลัมน์ บาดตาเซี่ยน ก็ยังชอบ หรือ สะดวกหุ้นแบบนี้ด้วย ก็ว่าได้ เรียกว่า ถนัดเหมือนจบมาด้านนี้โดยตรงอย่างนั้นแหละ... แต่ถ้าท่านใดชอบ หุ้นใหญ่ๆ หรือหุ้นพื้นฐานหน่อยๆ ก็ลองหาอ่านใน Trading Today หรือ at The Chart Room ก็ได้นะครับ จะมีหุ้นดี ๆ หรือ หุ้นหลักๆ แ่งไว้ให้... แต่คอลัมน์ บาดตาเซี่ยน ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้น จนพอจะมีชื่อเสียง กระชวบ้านเขาบ้างนั้น ก็มาจากหุ้นเล็ก ๆ หรือหุ้นเก็งกำไร ที่มักจะมราคาต่ำกว่า 10 บาท นี้แหละ ตั้งแต่ สมัยลัทธิมหาของหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น แฟนคลับของท่านหุ้นก็พอจะทราบดี อันนี้ไม่ขอกล่าวถึงอะไร ให้มากความ... แล้วก็ต้องขอภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยเลยก็แล้วกัน ที่ปลายๆ ปีนี้ หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น จะมีการจัดสัมมนาใหญ่ โดยมีนักวิเคราะห์แต่ละสายแต่ละค่ายมาโชว์ฝีมือปากโชว์ความเก๋าเกมในการเลือกหุ้นกัน ซึ่งเหนือเมฆก็ได้ถูกทาบทามด้วยเหมือนกัน แต่ด้วยเพราะสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม จึงไม่เข้าลัทธิมหาใน ครั้งที่จะมีขึ้นนั้นะครับ หวังว่าแฟนคลับ คงไม่ว่ากัน แต่งานสัมมนาก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ดีนั้นแหละครับ เรียกว่านักวิเคราะห์ยอดนิยมนยอดฮิต ยังมีอยู่ล้นหลามในงาน... แต่อย่างไรก็ตาม บาดตาเซี่ยน ก็ยังไม่หนี หายไปจากหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้นแน่นอนละครับ ในปีหน้า ก็อาจจะมีและเวียนไป Live ของทันหุ้น บ้างในบางเวลา นอกจากประจำอยู่ที่สถานี UTRADE Thailand ทุกท่านก็สามารถติดตามกันได้ตลอดอยู่แล้ว ส่วนการสัมมนาของ บาดตาเซี่ยนเอง ก็ต้องลองดูความนิยมและความเหมาะสมกันอีกที... บางครั้ง หุ้นในยุคต่อจากนี้ไป อาจจะไม่ใช่หุ้นเล็ก ๆ ที่เป็นหุ้นต่ำกว่า 10 บาทแล้วก็ได้... แต่เชื่อ ของมันต้องมี อยู่ละนะ

ดูตามเกม...

อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ในระยะ 1-2 เดือนนี้ อาจจะต้องหาหุ้นเก็งกำไร ที่อาจจะไม่ใช่เล่นแค่เกมเก็งกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น... อาจจะต้องหวังว่า เล่นเกมยาวได้ด้วย

- แนวรับ : ... 1.46-1.42 **เน้นไม่ต่ำกว่า 1.40 ก็จะอุ่นใจกว่า**
- เป้าหมาย : ... ตาม **Pattem** ก็คาดหวัง 1.70 (ยาว ๆ ลุ้น 2.5)

Price Chart...(SALEE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SALEE... เรื่องของ Price Pattern ก็ได้ตีเส้นให้เห็นแล้วนะครับ นั่นจะแปลว่า ถ้าราคาไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 1.42 เสียก่อน การกระชากขึ้นแรงๆ หรือขึ้นต่อเนื่อง ก็ยังคงน่าจะคาดหวังได้... ซึ่งเป้าหมายตาม Price Pattern นั้น จะอยู่ที่ระดับ 1.70... แต่ถ้าจะมองกันในรูปแบบการขึ้นต่อเนื่องจริงๆ แล้วนั้น ก็จะต้องที่ MA. ที่เรียงตัวกันเป็น Bullish Pattern ซึ่งก็จะคาดหวังราคาเป้าหมายในระยะกลางๆ ไว้ก่อนที่ระดับ 2.50-2.60... จากที่กล่าวมานี้ ยังไม่ได้เข้าไปดูที่ โครงสร้างใหญ่ๆ นะ ถ้าใครมีเวลาว่างๆ ก็ลองเข้าไปดูกราฟดู จะเป็นกราฟระดับ weekly ก็ได้ ก็อาจจะเห็นอะไรดีๆ ที่สามารถจะคาดหวังได้อยู่ละ... ใครถนัดหุ้นเล็ก ๆ ก็ตามๆ ดูไว้ดี ๆ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน